

## (Beauty Tips) เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่าง

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552





สาว ๆ  
น้อยคนนักที่จะพึงพอใจในรูปร่างของตัวเองไปซะทุกส่วนบางคนชอบบ่นว่าต้นขาใหญ่  
บางคนบ่นว่าเอวหนา บางคนบ่นถึงหัวอกเล็ก หรือใหญ่เกินไป

ก็แน่นอนละ ไม่ใช่รูปร่างแบบ แล้วยังไม่อยากจะมีตมมอ แต่เรื่องสวยนะ  
อยากอยู่แล้วดังนั้น เรามาดูวิธีการเลือกเสื้อผ้าลดจุดของตัวเองจะดีกว่าละ

**เริ่มกันที่สาวอกใหญ่** ก่อนก็แล้วกัน เหม ๆ บางคนชอบมานั่งก้มเรื่องนี้  
ในขณะที่ยืนอยู่ ๆ คนพากันถึงใจจริง ๆ แล้วเรื่องท่อนอกใหญ่เกินตัวนี่ เรามีวิธีแก้ไขให้ดูดี  
โดยการเลือกเสื้อผ้าที่คือ **เสื้อคอหวานลึกนะ อย่าไปใส่** เพราะมันยิ่งเป็นการเน้น  
เนอกุ้ที่สำคัญนะละ ให้เลือกมาในสีพริ้ว เพราะถ้าเข้มแข็งจะทำให้ดูหนา อ้ออีกคละ  
และถ้าจะใส่มาลาย ก็อย่าไปเลือกลายดอกใหญ่จะคละ  
เพราะจะยิ่งเป็นการเน้นซอกอกใหญ่ขึ้นมาอีก

**ส่วนคนรูปร่างมอมเล็ก** ก็ควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนนะ แต่ถ้าร่างข้างบนเล็ก แต่ต้นมีพุง  
สะโพกผายอันนี้เนอกุ้จากจะต้องพึ่งพาสเตยแล้ว  
ก็ยังคงเลือกเสื้อที่มันคลุมลงมาถึงระดับสะโพกด้วยซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนสูง  
ก็ดูจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรื่องเสื้อตัวยาว

**แต่ถ้าตัวเตี้ยด้วย ก็ต้องเลือกเสื้อที่มันไม่คลุมลงมาทั้งข้างทั้งหลวมนะคละ**  
**เพราะจะทำให้ดูตลก**

**มาดูสาวร่างใหญ่กันบ้างคละ** ที่ว่าสาวร่างใหญ่นั้น หมายถึงว่า ทั้งสูง  
ทั้งหนาเลยนะคละถ้ารูปร่างของคุณเป็นแบบนี้ ต้องใส่เสื้อที่เข้มคละ  
ถ้าหากจะสวมกระโปรงก็อย่าไปเลือกกระโปรงบานรวมทั้งความนุ่มนวลของกระโปรงก็ควรจะให้คลุมเข้าเนคละ  
**เพราะถ้าใส่สีอ่อน จะยิ่งดูหนักเหมือนเสกหลุมหลุมรวมแล้วเนค**  
ก็ควรจะเป็นเสื้อที่ปล่อยชายยาวลงมาถึงสะโพก ยิ่งถ้ามีลวดลายยาว  
จะฟูใหญ่ โปร่งเพรียวยิ่งขึ้นจะช่วยให้ดูจะหาเข็มขัดเส้นเล็ก ๆ มาคาดหลวม ๆ ด้วยก็ได้  
ใช้ไคกับคนที่ไม่มีเอวคละ

**สุดท้ายสำหรับสาวเจ้าเนื้อนะคละ** คุณไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อที่ม ๆ ตลอดหรอกคละ  
สีแรง ๆ อย่างสีแดงสด หรือสีที่ทึบดูแล้ววางใจใส่  
ก็สามารถใส่ได้ขอแค่มันใจและเลือกให้เหมาะเท่านั้นเองอย่างตัวเสื้อนั้น ควรคว้านเอวกว้าง  
ช่วงตัวบนจะใส่ดูไม่ตัน  
และให้ความยาวเลยลงมาพอดีต้นขา อาจจะผ่าเล็กน้อย  
**อย่าไปเลือกเสื้อผ่าที่เน้นโชว์เอวนะคละ**  
ส่วนกางเกงหรือกระโปรงควรจะเป็นสีเข้มเดดเดียวกับเสื้อหรือสีกลาง ๆ อย่างเช่น น้ำเงิน เทา น้ำตาล  
เป็นคละ

